



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ  
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

\*\*\*\*\*

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์บุคคล) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะตาม **หลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรร และการวัดผลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง** ของประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง การกำหนดวันและเวลาในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ กระบวนการสรรหาและเลือกสรรดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างฯ ดังนี้

๑. พนักงานจ้างประเภทจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน ๑ อัตรา

**ผู้ได้รับการเลือกสรร** นางสาวปภาวรินทร์ ฤทธิ์โชติกุล

**ผู้ได้รับการขึ้นบัญชี** สำรอง ลำดับที่ ๑ นางสาวชลดา ชัยวงศ์

๒. พนักงานจ้างประเภทจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน ๑ อัตรา

**ผู้ได้รับการเลือกสรร** ไม่มีผู้ผ่านการเลือกสรร

๓. พนักงานจ้างประเภทจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองช่าง จำนวน ๑ อัตรา

**ผู้ได้รับการเลือกสรร** นายสุริยะ หัตถกอง

**ผู้ได้รับการขึ้นบัญชี** สำรอง ไม่มี

๔. พนักงานจ้างประเภทจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงาน (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน ๒ อัตรา

**ผู้ได้รับการเลือกสรร** ๑. นางสาวณัฐธิดา วรกิจพาณิชย์

๒. นางสาวรัตนา ทรงสิทธิเจริญ

**ผู้ได้รับการขึ้นบัญชี** สำรอง ไม่มี

ให้ผู้ได้รับการเลือกสรร มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หากพ้นกำหนดตามวันและเวลาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลปอจะถือว่าผู้ที่

/ได้รับ

ได้รับการเลือกสรรในรายและตำแหน่งนั้น ๆ ไม่ประสงค์จะเข้ารับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร อนึ่งสำหรับการส่งจ้างพนักงานจ้างประเภทจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลพอ จะส่งจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงรายก่อนทุกครั้ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายปราณีธรรม แซ่ลี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพอ รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพอ